

TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ
BCH ĐOÀN HUYỆN GIO LINH

Số: 06 /BC-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Gio Linh, ngày 18 tháng 08 năm 2022

BÁO CÁO
CÁC MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP TIÊU BIỂU TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI VÀ PHONG TRÀO TTN
NĂM 2022

TT	Tên mô hình, giải pháp	Phạm vi triển khai	Tóm tắt nội dung	Tóm tắt quá trình và kết quả đạt được
1	Thành lập các đội hình tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch Covid, tiêm chủng và khác phục hậu quả mưa lũ	Trên toàn huyện	Đề giúp người dân trong công tác phòng, chống dịch, công tác tiêm chủng và khác phục hậu quả do mưa lũ, tuổi trẻ Gio Linh đã thành lập đội hình tình nguyện, phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng với nhiều phần việc cụ thể, thiết thực. Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn huy động gần 100 đoàn viên, thanh niên, bao gồm lực lượng thanh niên tình nguyện đoàn	Các đội hình tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID, công tác tiêm chủng, hỗ trợ khám, tư vấn sức khỏe cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, đội hình tình nguyện giúp dân khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, hỗ trợ dọn vệ sinh trên các tuyến đường, trường học, chợ giúp người dân xây dựng lại nhà cửa, thu gom xác khai thông các tuyến đường bị ách tắc giao thông do bão lũ gây ra, các bạn trẻ đều hăng hái, tích cực. Nhằm động viên tinh thần, BTV Huyện Đoàn đến thăm và tặng các phần quà hỗ trợ đội hình tình nguyện đồng thời là câu nói đưa các phần quà của các nhà hảo tâm đến bà con nhân dân bị ảnh hưởng tại TT Cửa Việt.

	<p>khỏi các cơ quan, lực lượng vũ trang trên địa bàn phối hợp lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ, rà soát, nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả bão và mưa lũ gây ra. Đội hình tình nguyện đã tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng ĐVTN và nhân dân.</p>	<p>Ngày hội được tổ chức với mong muốn đồng hành và hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện trong định hướng nghề nghiệp và việc làm; Đồng thời tư vấn, cung cấp cho đoàn viên, thanh niên những thông tin cần thiết về nghề nghiệp, khởi nghiệp, kết nối với các doanh nghiệp tuyển lao động. Trong chương trình Ngân hàng Chính sách XH huyện phối hợp Huyện Đoàn Gio Linh hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho thanh niên phát triển kinh tế với trị giá 1,5 tỷ đồng. Trong đó trao tặng 05 mô hình kinh tế cho Thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. Ngày hội là dịp để khẳng định thêm vai trò của tổ chức Đoàn trong việc chăm</p>
<p>2</p> <p>Ngày hội Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm, thích ứng với chuyển đổi số</p>	<p>Trên địa bàn toàn huyện</p>	<p>Ngày 08/10/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp cùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Gio Linh tổ chức “Ngày hội thanh niên với nghề nghiệp và việc làm, thích ứng với chuyển đổi số” với hơn 800 đoàn viên, thanh niên tham gia. Ban tổ chức đã mời 07 đơn vị: Trung tâm</p>

<p>lo, hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên và lao động trẻ... từ đó, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước</p>	<p>Viễn thông Gio Linh, công ty cổ phần CODEGYM Việt Nam, Công ty TNHH Hợp tác lao động và du học Việt Trí, Công ty CP Cung ứng nhân lực tập đoàn An Dương, Công ty TNHH MS Hải Đăng, Công ty may và thương mại Gio Linh, Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Trị tham gia giới thiệu, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm cho đoàn viên, thanh niên.</p>			<p>3</p>
<p>Theo đó, Ban Chi đạo do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban gồm các đồng chí Bí thư Đoàn huyện, Phó phòng giáo dục; thành viên là trưởng các ban, ngành, đoàn thể phụ trách. Ban Chi đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các hoạt động hè trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thiết thực, hiệu quả, theo đúng các quy định hiện hành; giúp</p>	<p>Ban Chi đạo hoạt động hè được thành lập từ năm 2018, đến nay hoạt động được 5 năm.</p>	<p>Trên toàn huyện</p>	<p>Thành lập Ban Chi đạo các hoạt động hè huyện Gio Linh</p>	

<p>đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên học tập, vui chơi, rèn luyện và tham gia tốt các hoạt động xã hội.</p>			<p>4</p>
<p>Tính đến nay, Huyện đoàn đã xây dựng được 10 tuyến đường bích họa với tổng kinh phí hơn 380 triệu đồng chủ yếu là nguồn lực xã hội hóa. Ngoài mục đích tập trung vào các chủ đề tuyên truyền, mô hình trên còn có ý nghĩa làm đẹp không gian sống bằng những đường tranh bích họa thay thế những con đường với những bức tường cũ bong tróc, ủa màu, rêu mốc và tập kết rác thải sai quy định. Những "Tuyên đường bích họa" được dựng nên không chỉ góp phần tô điểm cho cảnh sắc làng quê mà còn giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Nội dung những bức tranh bích họa được tô vẽ phản ánh nhiều chủ đề khác nhau như: truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng chống bom mìn, vật nổ; an toàn giao thông văn hóa trường học... Mỗi bức tranh là một câu chuyện, một thông điệp tuyên truyền ý nghĩa. ...Những bức tường tranh sống động trên những tuyến đường làng, ngõ xóm, góp phần làm đẹp cho cảnh quan, môi trường, ngày càng đổi mới sáng - xanh - sạch - đẹp, diện mạo nông thôn được đổi mới và được nhân dân và</p>	<p>Với ý tưởng sáng tạo, vì con đường xanh - sạch - đẹp, chỉ trong thời gian ngắn, với trên 220 bạn đoàn viên thanh niên trong xã, thị trấn và giáo viên mỹ thuật đã biến bức tường rào cũ mốc trên đường khu dân cư và điểm trường mầm non, trường tiểu học thành những bức tranh bích họa. Đến nay, toàn huyện có 240 bức tranh tường độc đáo tại xã Phong Bình, Gio Mỹ, Gio Sơn, Trung Sơn, Linh Trường, Trung Giang, Gio Quang và TT Cửa Việt, Linh Hải, TT Gio Linh,</p>	<p>Xã Phong Bình, Gio Mỹ, Gio Sơn, Trung Sơn, Linh Trường, Trung Giang, Gio Quang và TT Cửa Việt, Linh Hải, TT Gio Linh,</p>	<p>Tuyên đường bích họa chung tay xây dựng nông thôn mới</p>



5	Tổ chức Ngày hội Tôi yêu Tô ván, định hướng nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022	Xã Linh Trường	<p>Đề đồng hành cùng Đoàn viên thanh niên, Hội viên phát triển kinh tế, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đồng hành cùng huyện đoàn Gio Linh hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho 03 thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Linh Trường với trị giá mỗi mô hình 50 triệu đồng.</p> <p>Đồng thời, nhằm đồng hành và hỗ trợ Đoàn viên, thanh niên, Hội viên trên địa bàn xã Linh Trường trong định hướng nghề nghiệp và việc làm. Bên cạnh đó, giúp cho các bạn học sinh, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn các ngành, nghề được đào tạo, nắm bắt,</p>
			<p>chính quyền địa phương ủng hộ cao.</p> <p>Với gần 100 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia, 01 đơn vị xuất khẩu trên địa bàn. Ngày hội là dịp để lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ về truyền thống của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; giúp hội viên, thanh niên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đồng thời, khẳng định thêm vai trò của tổ chức Đoàn trong việc chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên và lao động trẻ... từ đó, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.</p>



lựa chọn được ngành nghề, thị trường xuất khẩu lao động phù hợp, tư vấn, định hướng lựa chọn nghề nghiệp và việc làm cho đoàn viên, thanh niên.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh đoàn;
- Văn phòng Tỉnh đoàn;
- Ban phong trào Tỉnh đoàn;
- Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh;
- Lưu VP.

**TM.BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Minh Châu